

ท่านทราบ หรือไม่ว่า ?...



ท่านสามารถป้องกันทารกในครรภ์ของท่านจาก
โรคไทรคอสได้ตั้งแต่แรกเกิด

- รายงานการวิจัยพบว่ากรณีวัคซีนป้องกันโรคไทรคอสในขณะตั้งครรภ์มีความปลอดภัยและได้ผลดีต่อแม่และทารกในครรภ์
- การฉีดวัคซีนในขณะตั้งครรภ์ (โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะอายุครรภ์ 28 สัปดาห์) ทำให้ร่างกายของท่านสร้างสารภูมิต้านทานหรือแอนติบอดี ซึ่งจะถูกส่งผ่านไปยังทารกในครรภ์ก่อนคลอด แอนติบอดีเหล่านี้จะคุ้มครองทารกจนกว่าพวกเขาพร้อมที่จะรับวัคซีนได้เมื่ออายุ 6 สัปดาห์
- โรคไทรคอส เป็นโรคติดต่อได้ง่ายมากเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ทำให้เกิดอาการไอรุนแรงต่อเนื่องกันเป็นช่วงสั้นๆ ทุกคนสามารถติดเชื้อนี้ได้ แต่อาการในเด็กทารกจะรุนแรงมากกว่า (และอาจทำให้ตายได้) โดยเฉพาะอย่างยิ่งทารกซึ่งอายุน้อยเกินกว่าที่จะให้วัคซีนได้
- สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือต้องแน่ใจว่าสมาชิกในครอบครัวที่จะอยู่ใกล้ชิดกับทารกมีภูมิคุ้มกันโรคไทรคอส ท่านต้องแน่ใจว่าลูกคนอื่นๆของท่านได้รับวัคซีนครบถ้วน และขอให้ผู้ช่วยเหลือดูแลเด็กและสมาชิกในครอบครัวที่ใกล้ชิดที่ยังไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไทรคอสในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคไทรคอสอย่างน้อยสองสัปดาห์ก่อนสัมผัสกับทารกอย่างใกล้ชิด
- หากท่านวางแผนการตั้งครรภ์หรือกำลังตั้งครรภ์ สอบถามแพทย์ของท่าน หน่วยงาน Aboriginal Medical Service หรือผู้ให้บริการอื่นๆ เกี่ยวกับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นระหว่างตั้งครรภ์

วัคซีน	คำแนะนำ
โรคไทรคอส	หญิงตั้งครรภ์ในช่วงสามเดือนสุดท้าย (โดยเฉพาะอย่างยิ่งขณะอายุครรภ์ 28 สัปดาห์)
ไขหวัดใหญ่	หญิงตั้งครรภ์ไม่ว่าจะเป็นช่วงไหนของการตั้งครรภ์ โดยเฉพาะหญิงตั้งครรภ์ที่จะอยู่ในระยะไตรมาสที่สองหรือสามเมื่อถึงฤดูกาลที่มีไข้หวัดใหญ่ระบาด



Health

การฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์มีประสิทธิภาพมากแค่ไหน

หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์ จะมีทารก 50 คนจากจำนวนทารกที่คลอดในแต่ละปี ในโรงพยาบาลขนาดใหญ่ป่วยเป็นโรคไอกรน ในจำนวนนี้ทารก 40 คนจะมีอาการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องเข้ารับรักษาในโรงพยาบาล

หากผู้หญิงทุกคนที่คลอดในโรงพยาบาลได้รับการฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์ ในแต่ละปีจะมีทารกเพียงแค่ 4 คนเท่านั้นที่จะป่วยเป็นโรคไอกรน

โรคไอกรน ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์



โรคไอกรน ได้รับการฉีดวัคซีนระหว่างตั้งครรภ์



หลังคลอดบุตร

ดาวน์โหลดแอป 'Save the Date to Vaccinate' สำหรับโทรศัพท์มือถือ

แอป 'Save the Date to Vaccinate' สำหรับโทรศัพท์มือถือจะช่วยท่านจัดตารางการฉีดวัคซีนส่วนตัวและข้อความเตือนเมื่อทารกถึงกำหนดฉีดวัคซีน ท่านสามารถค้นหาข้อมูลการฉีดวัคซีนที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งวิดีโอต่างๆ ได้ที่เว็บไซต์ของ 'Save the Date to Vaccinate' ที่

www.immunisation.health.nsw.gov.au



ดาวน์โหลดแอปสำหรับ...



Health

ไปที่ health.nsw.gov.au/protectnewborns